



บทความพิเศษ : รายละเอียดการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ของกอล์ฟไทยอินเตอร์สเตต ครั้งที่ 39

การแข่งขันกอล์ฟประเภทที่ยิ่งใหญ่ของบรรดาพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีชื่อว่า กอล์ฟไทยอินเตอร์สเตตครั้งที่ 39 ได้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2008 ซึ่งปีนี้ทางสมาคมกอล์ฟไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ

คุณชาญณรงค์ ไ้บางยาง นายกสมาคม และในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้เตรียมงานไว้เป็นอย่างดีเสมือนกับที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการกลางเมื่อ 2 ปีก่อน เริ่มตั้งแต่การติดต่อจองสนามแข่งขัน สถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทุกประเภท โรงแรมที่พักสำหรับนักกอล์ฟและครอบครัวที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ รวมทั้งการติดต่อขอสปอนเซอร์จากบริษัทห้างร้านและกิจการค้าทุกประเภท จากพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ ซึ่งก็ปรากฏว่าบรรดาพ่อค้า นักธุรกิจไทย รวมทั้งหน่วยราชการไทย ให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างมากมายเกินกว่าที่คาดไว้

สถานที่แข่งขันคือ Robinson Ranch Golf Course ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง ลอสแอนเจลิสไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 30 ไมล์ โดยใช้ทั้งสองสนามคือ Valley และ Mountain Courses เพื่อการนี้โดยเฉพาะในวันนั้น

ด้านโรงแรมที่พักนักกอล์ฟ และ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์จัดให้มีขึ้นที่โรงแรมลินคอล์นพลาซ่า เมือง Monterey Park ซึ่งห่างจากแอลเอไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 ไมล์ คุณสุทิน ทิวาศาสตร์ ซึ่งเป็นเจ้าของให้การรับรองต้อนรับอย่างเต็มที่

โปรแกรมของงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม โดยจัดงานเลี้ยงรับรองประเภทเครื่องดื่มฟรี ซึ่งสปอนเซอร์ใหญ่คือ เบียร์ไทยตราสิงห์จัดเครื่องดื่มฟรีให้ทั้งหมดแก่นักกอล์ฟทุกคนที่เข้าแข่งขันที่โรงแรมลินคอล์นพลาซ่า

วันรุ่งขึ้นคือเสาร์ที่ 30 สิงหาคม จัดงานเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มฟรีแก่บรรดานักกอล์ฟและครอบครัวที่โรงแรมลินคอล์นพลาซ่าอีกเช่นกัน ในตอนเย็นเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. นอกจากนั้นยังมีการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะสำหรับทีมต่างๆ ที่ส่งนักร้องเสียงดีมาจากทั่วทุกรัฐด้วย

และในตอนบ่ายวันเสาร์ก็มีการประชุมพิเศษของคณะกรรมการกลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากสมาคมกอล์ฟไทยจากรัฐต่างๆ ที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้ทั้งหมด โดยมีคุณสุทนต์ ธรรมประเสริฐ นายกสมาคมกอล์ฟไทยแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นประธานการประชุมร่วมกับ คุณชาญณรงค์ ไ้บางยาง ประธานจัดการแข่งขันปีนี้

- สาระการประชุมส่วนใหญ่ซึ่งน่าสนใจควรประกาศให้ทราบมีดังนี้
1. ชักซ้อมความเข้าใจในเรื่องกฎเกณฑ์กติกา ซึ่งใช้ในการแข่งขันปีนี้ทั้งหมด เพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลังการแข่งขัน
 2. เลือกอายุของผู้เข้าแข่งขันใน Senior Flight ที่แข่งขันมาแล้ว จาก 50 ปี เป็นอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ส่วน Super Senior Flight ก็ให้เหมือนเดิมคือ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

3. การแข่งขันกอล์ฟอินเตอร์สเตต ครั้งที่ 40 ปีค.ศ. 2009 ทางสมาคมกอล์ฟไทยแห่งลอสแองเจลิส จะเป็นเจ้าภาพ โดยมีคุณพิริย ไรธรรม เป็นประธานจัดการแข่งขัน

4. เพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวเต็มที่ ทางคณะกรรมการเสนอว่า สมาคมกอล์ฟไทยโซนตะวันออกควรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ โดยทางสมาคมกอล์ฟไทยแห่งรัฐจอร์เจีย ขอรับไปพิจารณาจัดการแข่งขัน หากขัดข้องไม่สามารถจะจัดได้ ทางชมรมกอล์ฟไทยแห่งซิดาโก จะเป็นเจ้าภาพแทน

หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลงมีการรับประทานอาหารร่วมกัน และเข้าร่วมกิจกรรมในค่ำคืนวันนั้นด้วย

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม เป็นวันแข่งขันที่สมาคมกอล์ฟ Robinson Ranch โดยทางสนามจัดบริการเลี้ยงอาหารเช้าแบบ Continental Breakfast สำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ Club house เริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 เป็นต้นไป

เวลา 8.30 น. เริ่มการแข่งขันแบบ Shotgun Start ทั้งสองสนาม นักกอล์ฟที่เพิ่งเข้าแข่งขันในไฟล์ท์ A B C D แข่งขันที่ Valley Course ส่วนนักกอล์ฟที่สังกัดใน Senior, Super Senior, Lady, Junior Flight แข่งขันใน Mountain Course ทางสนามจะจัดอาหารว่างให้บริการหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้ว



เวลา 18.00 น. เริ่มคือกเทลปาร์ตี้ ที่โรงแรมลินคอล์นพลาซ่า ตามต้องการรับ
 ประทานอาหารเย็นแบบโต๊ะจีน ซึ่งทางเจ้าภาพจองไว้ 36 โต๊ะ แต่พอถึงเวลา ปรากฏว่า
 มาจากไหนอีกหลายสิบคน จนเจ้าภาพต้องขยายโต๊ะเพิ่มอีก 4 โต๊ะ กลายเป็น 40
 โต๊ะ โต๊ะละ 10 คน จึงโกลาหลอลหม่านเสิร์ฟอาหารช้ากว่าปกติ ทำเอาคุณที่พรรค
 ไหลบางยาง ศรีภรรยาของประธานฯ มีอาการเวียนศีรษะรับประทานอาหารไม่ลง
 งานเริ่มต้นด้วยคุณชาญณรงค์ ไหลบางยางเปิดงานกล่าวต้อนรับนักกอล์ฟทุก
 คนด้วยความยินดี ซึ่งในนี้มีผู้เข้าแข่งขันถึง 272 คน ในจำนวนนี้มีมาจาก
 Baltimore ประมาณ 34 คน Chicago 41 คน New York 15 คน Washington D.C.
 15 คน Georgia 10 คน Las Vegas 4 คน Austin (Texas) 6 คน San Francisco 7
 คน Monterey (CA) 3 คน Denver 2 คน Houston (Texas) 2 คน North Carolina
 2 คน ส่วนที่เหลือมาจากแอลเอทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยสมาคมกอล์ฟไทยแห่งแคลิ
 ฟอเนียภาคใต้ และ ชมรมกอล์ฟฟ้านวยศิลป์เข้าร่วมแข่งขันด้วยอีก 7 คน



ต่อจากนั้นทางเจ้าภาพได้เชิญท่านกงสุลใหญ่จักร บัญหลง กล่าวคำปราศรัย
 แสดงความชื่นชมยินดีที่บรรดาพี่น้องชาวไทยให้การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ
 ประเพณีนี้ทุกปี ขอให้รักษาขนบธรรมเนียมที่ดีนี้ไว้ตลอดไป จากนั้นก็ได้มีการร้อง
 เพลงสดุดีมหาราชาร่วมกัน

ในระหว่างเสิร์ฟอาหาร วงดนตรีคณะเบญจรงค์ได้บรรเลงเพลงต่างๆ จากนัก
 ร้องอาชีพชั้นดีมีชื่อเสียงมากทุกคน ดัดดามกันด้วยการเดินรำกันอย่างสนุกสนาน ใคร
 ที่เคยคิดว่าคนไทยไม่ชอบเต้นรำนั้นไม่เป็นความจริง เพราะผู้ที่มาร่วมงานนั้นสรวงกัน
 สุดเหวี่ยง แทบจะไม่สนใจในเรื่องอาหารการกิน ฟลอร์เต้นรำดูคัมแคบไปก้นคิดใจ



พิธีกรในงานนี้คือ คุณสมยศ ธัญญพันธ์ และ คุณเป๋ มาลาภูล ซึ่งทำหน้าที่ได้ดี
 ทั้งสองคน ด้วยเหตุที่มีรางวัลการแข่งขันมากมาย จึงได้มีการประกาศมอบรางวัลเป็น
 2 ช่วง สลับกับการเดินรำและรำวง ซึ่งวงดนตรีคณะเบญจรงค์มีความถนัดมากไม่เคย
 ทำความผิดพลาดในงานทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา

ในตอนท้ายของรายการหลังจากที่คุณพัฒนา ไกรศรีศรีได้กล่าวยืนยันว่า การ
 แข่งขันในปีต่อไป ทางลาสเวกัสจะพยายามจัดให้เต็มที่สมกับที่ได้รับเกียรติให้เป็น
 เจ้าภาพ และก็ได้มีพิธีการมอบรางวัลพิเศษให้คุณสุทนต์ ธรรมประเสริฐนายกสมาคม
 กอล์ฟไทยแห่งสหรัฐอเมริกา ในฐานะบุคคลดีเด่นท่านให้เป็นประโยชน์ คือการแข่ง
 ชิงกอล์ฟอินเตอร์สเตตทุกปีโดยให้การช่วยเหลือ สนับสนุนทุกๆ ด้าน รวมทั้งให้คำ
 แนะนำที่ดีสำหรับสมาคมที่ประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และด้วยเหตุที่
 คุณสุทนต์กับงานนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น จึงเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือจากทุกฝ่าย
 ทั้งสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนใคร่ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง มา ณ ที่นี้ด้วย และขอ
 ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า "การทำความดีย่อมมีผู้รู้เห็น"



คุณมานิตย์ ไชยสุภุมาร ผู้จัดการของบริษัท การบินไทย จำกัด ฝ่ายภาคพื้นดิน
 สหรัฐอเมริกา ได้กรุณาติดต่อขอตัวเครื่องบินไปกลับแอลเอ-กรุงเทพฯ จาก
 ทางบริษัทใหญ่ที่เมืองไทยได้ 2 ใบ เพื่อมอบให้แก่กอล์ฟที่สามารถทำโฮลอินวัน
 ได้ในหลุมใดหลุมหนึ่งได้ แต่เมื่อไม่มีผู้ทำได้ จึงได้นำมาเป็นของขวัญให้แก่ก
 กอล์ฟที่เข้าแข่งขัน 1 ใบ ผู้ที่โชคดีจับฉลากได้ในครั้งนี้คือคุณประสงค์ ไชยวรรณ
 แห่งแอลเอ ส่วนอีกใบหนึ่งมีการประมูลเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในงานนี้ปรากฏว่า
 คุณแพตตี ไรจนวงศ์ไพศาลแห่งแอลเอเช่นกันประมูลได้ในราคา 1,200 ดอลลาร์
 สมาคมกอล์ฟไทยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย



บทความโดย : ประวิทย์ อิศเวตน์

นำเสนอข่าวโดย : ภาพพล รักแดงงาม
 ที่มา : ไทยทาวน์ นูเอสเอนิวส์

จำนวนผู้อ่าน : 262 คน

